



# สภกรรมการออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

## อาคารสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

67/53 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

\*\*\*\*\*

ที่ สอ.กยท.ว. 001/2568

3 มกราคม 2568

เรื่อง การสรรหากรรมการสภกรรมการออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2568

เรียน ท่านสมาชิกสภกรรมการออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 จำนวน 15 คน มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งวาระแรก จำนวน 5 คน และมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระและเป็นการพ้นจากตำแหน่งสองวาระติดต่อกัน จำนวน 3 คน โดยสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหากรรมการ สภกรรมการออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 48 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 (วันเลือกตั้ง)

ในการสรรหาครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตามวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานหรือกรรมการสภกรรมการออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2567 และมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 3, 5, 6, 7 และ 8 จึงไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา ได้ทำการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งกรรมการเขต 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 จึงขอประกาศผลการสรรหา ดังนี้

เขตเลือกตั้ง	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	คะแนนที่ได้
เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ (จำนวนกรรมการที่สรรหา 2 คน)	1	นายจิรวีทย์ มีชูภัณฑ์	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	164
	2	นางสาวรินทรริษา นันทกิตติรัตน์	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	154
	3	นายถนันทกร อินทรกุล	ฝ่ายเศรษฐกิจยาง	105
เขตเลือกตั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายเพชรเดช ศรีสุวรรณ	กยท.จ.ตราด	75
	2	นายองค์กรณ์ รจนา	กยท.จ.ระยอง	27
เขตเลือกตั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายพัฒน์พงษ์ คำมุงคุณ	กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม	ไม่มีการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 5 ภาคใต้ตอนบน (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายบัญญัติ โชติช่วง	กยท.จ.ระนอง	
เขตเลือกตั้งที่ 6 ภาคใต้ตอนกลาง (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายภูมินทร์ โชติกามา	กยท.สาขากันตัง	

/เขตเลือกตั้ง...



สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

อาคารสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

67/53 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

\*\*\*\*\*

เขตเลือกตั้ง	หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	สังกัด	คะแนนที่ได้
เขตเลือกตั้งที่ 7 ภาคใต้ตอนล่าง (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายวิสูตร ศรีชุมพวง	กยท.สาขานาทวี	ไม่มีการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 8 ภาคเหนือ (จำนวนกรรมการที่สรรหา 1 คน)	1	นายฤทธิรุต อะทะไชย	กยท.จ.พิษณุโลก	

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการสรรหาต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา